



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
8 กรกฎาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, thebangkokinsight)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อสะสม 11,739,171 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ตามลำดับ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นอกจากนี้ ยังมีหลายประเทศที่มีการระบาดระลอก 2 เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โครเอเชีย เป็นต้น สำหรับประเทศไทย การที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 43 และผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก มาจากความร่วมมือของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันตัวเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม อาจมีการระบาดระลอกใหม่ได้หากประมาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-กรมควบคุมโรค ปรับปรุงนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 (Patient Under Investigation : PUI) โดยแบ่งเป็น 4 กรณีพร้อมปัจจัยเสี่ยง และ มาตรการการกักกัน ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ผู้ที่มีอุณหภูมิ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใด อย่างหนึ่ง คือ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบินทุกช่องทางระหว่างประเทศ หากตรวจไม่พบเชื้อ กักกันอย่างน้อย 14 วันหรือเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด 2.การเฝ้าระวังในผู้สงสัยติดเชื้อ/ผู้ป่วย แยกเป็น 1) ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ได้แก่ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก และหรือประวัติมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ในช่วง 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย โดยหากมีประวัติเดินทางไป หรือมา หรืออาศัยในพื้นที่เกิดโรคในช่วงเวลานั้น สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีรายงานผู้ป่วย ถือเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง กรณีตรวจไม่พบเชื้อ ให้มีการกักกันอย่างน้อย 14 วัน แต่หากประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน หรือขนส่งสาธารณะ ถือเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่ำ กรณีตรวจไม่พบเชื้อให้รักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติของโรคที่เป็น และ 2) ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน หรือแพทย์สงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 กรณีตรวจไม่พบเชื้อ รักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติของโรคที่เป็น 3.การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก และหรือประวัติมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือปอดอักเสบ ซึ่งแพทย์สงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย/ผู้สงสัยว่าป่วย กรณีตรวจไม่พบเชื้อ ให้รักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติของโรคที่เป็น และ 4.การเฝ้าระวังผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน และช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา กรณีตรวจไม่พบให้เฝ้าระวังรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติของโรคที่เป็น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การที่สร.ปรับปรุงเกณฑ์ผู้ที่เข้าข่ายสอบสวนโรคโควิด-19 ใหม่ น่าจะเป็นเพราะสถานการณ์การระบาดในไทยดีขึ้น แต่ในต่างประเทศยังมีการระบาดอยู่มาก จึงยังมั่นใจไม่ได้ ทุกคนต้องการ์ดไม่ตก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-กรมอนามัย จัดประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ปี 2563 โดยกลุ่มงานพยาบาล รพ.ตำรวจ ส่งนวัตกรรมสื่อสารไร้สายผ่านห้องความดันลบ ผู้ป่วยโควิด-19 (Smart Talk For Covid -19) เข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นนวัตกรรมการสื่อสารสองทางผ่านอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ใช้ติดต่อในห้องผู้ป่วยและใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิด แพทย์และคนไข้ไม่มีการสัมผัสกันโดยตรง ลดจำนวนครั้งการเข้าไปในห้องความดันลบ

มาตรการศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, thailandplus) ทีวีทุกช่อง

-ศบค. เผยแพร่ข้อมูลกรมควบคุมโรค ระบุสถานการณ์ประจำวัน ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 3,195 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย หายป่วยแล้ว 3,072 ราย และรักษาตัวอยู่ 65 ราย ทั้งนี้ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศรวม 43 วันแล้ว ส่วนคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศ และจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันนี้ 3 เที่ยวบิน 209 ราย วันที่ 8 ก.ค. 4 เที่ยวบิน 600 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-สนามบินสุวรรณภูมิตรวจรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น 149 คน พบผู้โดยสารมีไข้สูง 9 คน นำส่ง รพ. ที่เหลือนำไปกักตัว 14 วันตามมาตรการรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์tntthailand, สปริงนิวส์

-ททท. กำหนดหลักเกณฑ์โครงการ "กำลังใจ" สำหรับบุคลากรแนวหน้าโรคโควิด 19 ได้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 1.2 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์

ประเด็นข่าว

เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย แพ้เคจนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน ไม่เกิน 2,000 บาท ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวถึง Travel Bubble ว่า แม้จะมีการเริ่มเจรจาไปแล้วกับหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี แต่สถานการณ์ล่าสุด ประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาการระบาดระลอก 2 ทำให้แนวทางจับคู่การบินคงต้องชะลอออกไปไม่มีกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์(ผู้จัดการ, nationtv.)

-กรมการค้าภายใน ระบุ มีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยตั้งใหม่เพิ่มขึ้น ทำยอดผลิตรวมถึงวันละ 4.2 ล้านชิ้น เกิดส่วนเกินวันละ 1.2 ล้านชิ้น กรมมีมติให้รับซื้อไว้ทั้งหมดและขายต่อให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ เช่น สายการบินต่างๆ สตม. และ ทอท. เป็นต้น เพื่อรองรับการเปิดบินภายในประเทศ และการเปิดรับคนต่างชาติบางกลุ่มเข้ามา พร้อมปรับวิธีซื้อโดยให้โรงงานแข่งเสนอราคา ล่าสุดเดือนก.ค.ซื้อได้ชิ้นละ 3.65 บาท จากก่อนหน้าชิ้นละ 4.28 บาท คาดเดือนส.ค.มีแนวโน้มลงอีก

ประเด็นผลกระทบ

1.สื่อโซเซียลวิจารณ์รว.สธ.ไม่สวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv.

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรพ.รพ.สธ. ร่วมงานฉลองครบรอบ 244 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และ 164 ปี แห่งการก่อตั้งหน่วยงานของสหรัฐฯ ในประเทศไทย ซึ่งไม่มีการเว้นระยะห่างและไม่สวมหน้ากากอนามัย จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเป็นผู้ออกกฎแต่กลับไม่ทำเอง และสุดท้ายต้องลบภาพดังกล่าวออกจากเฟซบุ๊ก ว่า นักการเมืองสองมาตรฐาน รณรงค์ให้ประชาชนทำโน่นนี่นั่น แต่สุดท้ายตัวเองกลับไม่ปฏิบัติ แนะนำประชาชนอย่าทำตาม ตั้งการ์ดให้สูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เดลินิวส์

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า คนของรัฐบาลและ ศบค. ไม่เป็นต้นแบบที่ดีในการป้องกันโควิด-19 แต่กลับบังคับให้ประชาชนทำ

2.ข้อสงสัยไม่กักตัวผ.ทบ.สหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, innnews

-นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย มีข้อสงสัยการชี้แจงของศบค.กรณีการเดินทางมายังประเทศไทยของ ผ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ว่า ผ.ทบ.สหรัฐฯ จะต้องไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอื่นๆ อีก จึงไม่สามารถกักตัวได้ 14 วัน และระหว่างที่อยู่ในเมืองไทย ศบค.ได้วางมาตรการไว้เข้มงวดมาก จึงขอให้ประชาชนทุกคนไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ไทยจะดูแลเต็มที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า

-นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า แม้ศบค.จะชี้แจงว่าผ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ข้ออย่างเคร่งครัด แต่มาตรการดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้ว่าการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้จะไม่ทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจแฝงจากสหรัฐฯ มาสู่คนไทย สมาคมฯ จะไปร้องต่อป.ช.เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของ ศบค. ว่าเป็นไปแบบไร้มาตรฐานและทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ในวันที่ 9 ก.ค. เวลา 10.30 น.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เนชั่นทีวี, tnnthailand

-ศบค. ให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมต้อนรับ พล.อ.เจมส์ ซี. แมคคอนวิลล์ ผ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ประมาณ 10 คน ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.นี้ โดยทันทีที่ลงจากเครื่องบินส่วนตัว ทีมแพทย์จากสธ.และทีมแพทย์ทหารจะเข้าทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที ตามหลักเกณฑ์ที่ศบค.แจ้งให้คณะ ผ.ทบ.สหรัฐฯ รับทราบและต้องปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 1.เป็นคณะเล็กไม่เกิน 10 คน 2.เป็นการเดินทางระยะสั้น 3.มีการตรวจรับรองการปลอดเชื้อโควิด-19 ที่ประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (Double Negative) 4.ให้หน่วยราชการที่เป็นเจ้าภาพจัดเจ้าหน้าที่ประจำคณะ 5.มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานความมั่นคงติดตามประจำคณะด้วย 6.จำกัดการเดินทางเฉพาะกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ห้ามเดินทางไปในที่สาธารณะและห้ามใช้ขนส่งมวลชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-นางนฤมล ภิญญีสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ยืนยัน ผ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนเดินทางต้องมีเอกสารและใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใดในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องมีผลตรวจ Fit to Fly, Covid Free สวมหน้ากากอนามัยทุกราย ทีมแพทย์จากสธ. คัดกรองไข้ ซักประวัติอาการทางเดินหายใจ และเก็บตัวอย่างทุกรายส่งตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยต้องปฏิบัติตาม 5 มาตรการหลักอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีทีมแพทย์จากสธ. ติดตามตลอดเวลา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, nationtv.)

-นายจุดพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ โพสต์ทวิตเตอร์ว่า ควรเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน เพราะช่วงเกิดภัยโควิดไม่เหมาะจะมาเจรจาเรื่องความร่วมมือระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ไม่มีใครกล้ายืนยันว่าเป็นผ.ทบ.สหรัฐฯ แล้วจะไม่ติด

ประเด็นข่าว

เชื้อโควิด ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนควรเจรจาโดยไม่พบตัวกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, nationtv.)

-วันนี้ (8 ก.ค.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. จะชี้แจงกรณีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ ซึ่งยังยืนยันกำหนดการเดิมคือ 9 - 10 ก.ค. โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน นอกจากนี้ รายงานข่าวยังแจ้งว่า พล.อ.อภิรัชต์ ไม่พอใจการนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนว่า ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะปฏิเสธการตรวจโรคโควิด-19 จนกลายเป็นประเด็นถูกวิจารณ์ต่อเนื่องเพราะเกรงจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดย ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ มีกำหนดเข้าพบ พล.อ.อภิรัชต์ ที่กองบัญชาการกองทัพบก ในวันที่ 10 ก.ค. และไม่ให้อีเมลชนทำข่าวแต่จะแจกข่าวและภาพให้อีเมลชนภายหลังเสร็จพิธี

3.แรงงานข้ามชาติลักลอบเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-แหล่งข่าวระดับสูงใน ศบค. เปิดเผยมรณิที่ โฆษก ศบค. แถลงว่า 1 เดือนที่ผ่านมา มีชาวต่างด้าวลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางชายแดนทางบก 3,000 คน ส่วนหนึ่งเล็ดลอดเข้าสู่ใจกลางเมือง ว่า คนต่างด้าวที่เข้าถึงใจกลางเมืองมีจำนวนไม่มาก ประมาณหลักร้อย ส่วนใหญ่ผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทางตะวันตก ตั้งแต่ตาก กาญจนบุรี และราชบุรี แต่ภายหลังผ่อนปรนมาตรการระยะ 5 มีความกังวลเพราะมีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดระลอกที่ 2 คาดว่าในเดือน ก.ย.นี้อาจมีการระบาดเกิดขึ้นอีกรอบ อย่างไรก็ตาม หากยังมีพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คงไม่น่าเป็นกังวลมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(สยามรัฐ, ไทยโพสต์)

-ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจจุดลักลอบเข้าเมืองบริเวณแม่น้ำสาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2 จุด พบว่าสามารถเข้ามาได้โดยง่าย โดย นายสนธยา รัตนวาณิชกุล ประธานชมรมภรรยาจิตอาสา อ.แม่สาย ระบุ หลังจากรัฐบาลปิดด่านเมื่อ 3 เดือนก่อน มีแรงงานจากฝั่งพม่าตกค้างอยู่ใน อ.แม่สาย ประมาณ 7,000-8,000 คน ซึ่งความช่วยเหลือของภาครัฐเข้าไม่ถึงเพราะเน้นแต่ช่วยเหลือคนไทย ขณะที่ นายสืบสกุล กิจนุกร นักวิชาการ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าวว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะเปิดรับแรงงานข้ามชาติอีกหรือไม่และจะบริหารอย่างไร ทั้งๆ ที่คล้ายลอคเกือบหมดแล้ว มีเพียงมาตรการสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาซึ่งสกัดไม่ได้หมดเพราะพรมแดนยาว ทำให้มีแรงงานข้ามชาติทยอยกลับเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. และกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขยาก ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า วันที่ 8 ก.ค. นายอำเภอแม่สายได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยมีผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านรู้เห็นและเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งอาจส่งผลให้โควิดกลับมาระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ ไทยรัฐ

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เตือนกลุ่มคนที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาภายในราชอาณาจักร ถือว่ามีความผิดทางอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจับกุมปราบปรามเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จากต่างประเทศ พร้อมทั้งใช้มาตรการผลักดันกลับประเทศต้นทางทุกราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา จ.สระแก้ว สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา และชุดเฉพาะกิจตาพระยา เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาได้ 29 คน นำตัวส่ง สภ.ตาพระยา ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

4.ค่าตรวจโควิดนักกีฬา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามโพสต์)

-พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากการปรึกษาเบื้องต้นกับ นายทองเจือชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษา รมว.สธ. ได้รับการยืนยันว่า นักกีฬาสามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ ทั้งการตรวจหาโรคและการรักษาโควิด 19 โดยมีพ. 120 แห่งทั่วประเทศ โดยสมาคมฯ ได้ทำหนังสือสอบถามอย่างเป็นทางการไปยังสธ.อีกครั้งเพื่อความชัดเจน

5. การเดินทางเข้าประเทศของนักกีฬاجرายนต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด)

-นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์" และ "วิเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์" ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6-16 ต.ค.นี้ ได้ส่งเรื่องขอผ่อนผันระดับทีมที่เข้าร่วมประเภททีมชาย ที่มีข้อกำหนดว่า การแข่งขันระดับ 2.1 ไม่นอนุญาตให้ทีมระดับสโมสรเข้าร่วม ไปยังสหพันธ์จักรยานนานาชาติ เนื่องจากยังคงมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศจากมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งสหพันธ์ฯ ได้ตอบมาแล้วว่าไม่สามารถผ่อนปรนเกณฑ์ได้ ส่งผลให้สมาคมฯ ต้องเร่งประสานกับ ศบค. และ สธ.เรื่องข้อจำกัดการเดินทางเข้าไทยของนักปั่นชาวต่างชาติ

6.การแพร่เชื้อทางอากาศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ

-องค์การอนามัยโลก กำลังพิจารณาทบทวนกรณีเชื้อไวรัสสามารถแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne) ได้ ตามที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 239 คน จาก 32 ประเทศ ทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้แก้ไขคำแนะนำที่ก่อนหน้านี้ว่า ไวรัสโควิด-19 สามารถแพร่เชื้อผ่านฝอยละออง (Droplet) จากน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งในร่างกายของมนุษย์ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่าเชื้อไวรัสโควิดที่อยู่ในอนุภาคขนาดเล็กสามารถทำให้คนติดเชื่อได้ ซึ่งเป็นอนุภาคขนาด

ประเด็นข่าว

เล็กกว่าที่องค์การอนามัยโลกเคยระบุไว้อีกทั้งมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลจากที่เคยประเมินระยะปลอดภัยคือ 1 เมตร อาจต้องเพิ่มเป็นกว่า 2 เมตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, จส.100)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจนถึงขณะนี้โรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ยังเป็นการแพร่ผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่กว่า 5 ไมครอน ส่วนการแพร่กระจายทางอากาศนั้นเกิดขึ้นในรพ. อย่างไรก็ตาม การติดต่อส่วนใหญ่ของโควิด-19 มีข้อแม้บางอย่างที่เคยพบคือ ในร้านอาหารหรือบนรถโดยสาร ที่สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งได้ในระยะที่ค่อนข้างไกลประมาณ 4-5 เมตร ทำให้มองว่าน่าจะเป็นการแพร่ผ่านละอองฝอยขนาดเล็ก สำหรับประเทศไทยไม่ต้องปรับมาตรการ เพราะการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยที่ทำอยู่เป็นมาตรการในการป้องกันโรคที่ดีที่สุด

7.นักท่องเที่ยวกักตัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ สั่งคุมนักท่องเที่ยว หลังพบไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา และจะนำปัญหานี้มาหารืออีกครั้งเพื่อเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในวันหยุดยาว 25-28 ก.ค.

8.ปลดล็อกตปท.เข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยว กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมปลดล็อกให้กองถ่ายต่างชาติเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยได้ พร้อมกับการเปิดให้นักธุรกิจและกลุ่มผู้เข้ามาใช้บริการรักษาพยาบาลหรือบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาจับคู่ประเทศเดินทาง โดยจะจัดทำรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการทางด้านสาธารณสุขเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาต่อไป

สถานการณ์อื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่าได้ติดตามระบบภูมิคุ้มกันชนิด IgG IgM IgA ในผู้ป่วยที่หายจากโรคประมาณ 300 ราย และผู้ที่สัมผัสโรคอย่างใกล้ชิดกว่า 300 ราย โดยร่วมมือกับสำนักอนามัย กทม. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ในการทำภูมิคุ้มกันชนิดก้ำกืดเชื้อโดยตรง (neutralizing antibody) ในผู้ป่วยระยะแรก ขณะนี้เข้าเดือนที่ 4 และจะติดตามในเดือนที่ 6, 9 และ 12 ต่อไป การเปลี่ยนแปลงพลวัตของภูมิคุ้มกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตอบเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรคและบทบาทของวัคซีนที่จะมีมาในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะเร็วกว่ากลางปีหน้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า แม้สหรัฐฯ จะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากขึ้น แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังสามารถปรับระดับขึ้นได้ดี สาเหตุคาดว่าเป็นเพราะผู้เสียชีวิตรายใหม่ต่อวันลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนให้เห็นว่าระบบสาธารณสุขในสหรัฐฯ สามารถดูแลรักษาและเลี่ยงการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ค่อนข้างดีมาก ส่วนไทยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศติดต่อกันกว่า 40 วัน ผู้รักษาตัวในรพ.มีเพียง 50 ราย แต่ตลาดหุ้นไทยยังปรับขึ้นสู่ตลาดหุ้นต่างชาติไม่ได้ สะท้อนให้เห็นว่าไทยรับมือกับโควิด-19 ได้ดีมากแต่เศรษฐกิจไทยดูมีดราม่ามากกว่าสหรัฐฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นสพ.ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ทีมวิจัยหาไวรัสโควิด-19 จากค้างคาวมงกุฎซึ่งในประเทศไทยมี 23 ชนิด เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. ที่ถ้ำสะตอ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นที่แรก และยังคงเก็บตัวอย่างไปเรื่อยๆ อีกหลายแห่งทั่วทุกภาคของไทย เนื่องจากในประเทศจีนเชื่อว่าค้างคาวชนิดนี้เป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 การวิจัยเรื่องนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส อีกทั้งสามารถนำผลการวิจัยไปวางแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ได้ในอนาคต

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, mcot, nationtv, xinhuaithai, js100)

-**ม.อ็อกซ์ฟอร์ด** ผู้เชี่ยวชาญชี้เชื้อโควิด-19 อาจแฝงตัวอยู่ทั่วโลกนานแล้วและถูกกระตุ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ได้มาจากประเทศจีน

-**เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 13,181 ราย

-**สหรัฐฯ** นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย พร้อมสามีและลูกอีก 1 คนจากทั้งหมด 4 คน ติดโรคโควิด-19 แต่ยังไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยวันเดียว 22,252 ราย เสียชีวิตอีกกว่า 460 ราย และมีผู้ติดเชื้อเกือบ 700,000 ราย เป็นอันดับ 3 ของโลก

-**เม็กซิโก** ระบุว่าโรคโควิด-19 อาจแพร่ระบาดในประเทศไปจนถึงเดือนเม.ย. 2564 และคาดว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นช่วงฤดูใช้หวัดใหญ่ในเดือนต.ค. และตลอดฤดูหนาว

-**ออสเตรเลีย** ล็อกดาวน์เมืองเมลเบิร์นอีกรอบ 9 ก.ค.นี้ หลังโควิด-19 ระบาดซ้ำ

-**กานา** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 992 ราย สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศ ผู้ติดเชื้อสะสม 21,077 ราย สูงสุดในแอฟริกาตะวันตก

ประเด็นข่าว

- อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 200 ราย สูงสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด ผู้เสียชีวิตรวม 11,931 ราย
- โบลีเวีย รัฐมนตรีสาธารณสุขโบลีเวียมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นบวก นับเป็นสมาชิกรัฐบาลคนที่ 3 ที่ติดเชื้อ
- สเปน อยู่ระหว่างพิจารณาใช้ทฤษฎีภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity)
- สถานการณ์ ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 11.7 ล้านราย ผู้เสียชีวิตกว่า 5.41 แสนราย หายป่วยกว่า 6.75 ล้านราย

คลินิกบัตรทองเบิกเงินเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

-จากกรณีคลินิก 18 แห่งเบิกจ่ายเงินจากสปสช.และถูกเรียกคืนเงิน 74 ล้านบาทเศษ ล่าสุดตรวจสอบพบคลินิกแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช. เกิดปัญหาลักษณะเดียวกัน โดย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายว่า เจ้าหน้าที่คลินิกแห่งหนึ่งได้ดัดแปลงข้อมูลในระบบสปสช.เพื่อตรวจสอบสิทธิ์สุขภาพของตนเอง แต่พบว่าชื่อถูกใช้สิทธิ์และเบิกจ่ายในคลินิกแห่งหนึ่งย่านสายไหมเมื่อปี 2562 จึงไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งผู้บริหารคลินิกดังกล่าวชี้แจงว่าเรื่องเกิดขึ้นจริงช่วงปลายปี 2562 ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ขอคนไข้ออกจากคลินิก และทำเรื่องคืนเงินค่าคัดกรองโรคประมาณ 400 บาทให้กับสปสช. ตั้งแต่ปี 2563 ยืนยันว่าได้ลงพื้นที่คัดกรองโรคกับประชาชนจริง กรณีนี้เกิดจากการกรอกข้อมูลผิดพลาดและต่อมามีหนังสือจากสำนักสถานพยาบาลฯ ลงวันที่ 12 มิ.ย. ให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งได้ทำหนังสือชี้แจงไปแล้วเช่นกัน

คนร้ายทำอนาจารพยาบาล รพ.ภูผาม่าน

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-ตำรวจ สภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นำตัวนายสมชาติ บุตรจันทร์ ผู้ต้องหาพยายามข่มขืนพยาบาล รพ.ภูผาม่าน ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ โดยผู้ต้องหาอ้างว่าดื่มสุราแล้วเกิดความต้องการทางเพศ จากการตรวจสอบไม่พบสารเสพติด และเคยมีประวัติกระทำความผิดมา 2 ครั้ง ข้อหาลักทรัพย์ กางเกงในผู้หญิงและเสื้อชั้นในผู้หญิง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ , มติชน, เว็บไซต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, acnews, thaipbs, matichonweekly, innnews, thailandplus, newtv, bangkokbiznes, thaipost, nationtv)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า รมว.สธ.ได้กำชับให้นพ.สสจ.ขอนแก่น ดูแลสภาพจิตใจพยาบาลรายนี้อย่างใกล้ชิด ให้หยุดพักงานจนกว่าจะพร้อม และให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงต่าง ๆ ขณะนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีพร้อมส่งคดีหลักฐานให้กับตำรวจดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาด ได้รับรายงานจากสสจ.ขอนแก่นว่าได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยดังนี้ 1.จัดเจ้าหน้าที่ผู้ชายขึ้นเวรตึก 2.ประสานนายอำเภอจัดทีมอาสาดูแลความปลอดภัย และประสานสถานีตำรวจจัดสายตรวจดูแลให้บ่อยขึ้น 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มในจุดเสี่ยงต่างๆ 4.กำหนดเวลาเยี่ยม ปิดประตูเมื่อหมดเวลาเยี่ยม และติดตั้ง Intercom สื่อสารหน้าประตูหอผู้ป่วย 5.ขอความร่วมมือญาติผู้ป่วยช่วยกันดูแลสอดส่องความปลอดภัยในรพ. 6.ปรับภูมิทัศน์ให้สามารถมองเห็นโดยทั่วบริเวณรพ. และเพิ่มไฟส่องสว่างระหว่างทางเดินและหอพักบุคลากร สำหรับแผนระยะต่อไป จะประสาน อสม. มาอยู่กับเจ้าหน้าที่ในตอนกลางคืนและเตรียมงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม นอกจากนี้ ได้ให้ผู้ตรวจฯ ทุกเขตสุขภาพ และนพ.สสจ.ทุกจังหวัด ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของสถานพยาบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะรพช. รพ.สต.ที่อยู่ห่างไกล สรรวจจุดเสี่ยงและเร่งแก้ไข เพิ่มความปลอดภัย สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรรพ.ภูผาม่าน และกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้บริหารรพ.ได้ดำเนินพยาบาลผู้ประสบเหตุที่น่ากลัไปโพสต์โซเชียลมีเดียและสั่งพนักงาน ว่า ได้ให้พักจนสบายใจแล้วค่อยกลับมาทำงาน ส่วนการโพสต์โซเชียลมีเดียไม่ได้ห้าม แต่เป็นห่วงว่าการใช้ชื่อจริงไปโพสต์อาจทำให้รู้ตัวตนและหากเจ็บแค้นอาจจะถูกทำร้ายได้ อีกประเด็นคือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หากส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นแล้วถูกร้องเรียนจะช่วยเหลือไม่ได้ หรือหากร้องมาที่รพ.อาจจะทำให้ถูกสอบสวนวินัย ทั้งนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีการรายงานตามระเบียบเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งได้พูดคุยกับพยาบาลแล้วก็เข้าใจดี

กระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์

-นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ก่อนนำเสนอกรม.พิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งให้สภาพิจารณาต่อไป ขอย้ำว่า ขณะนี้พืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต ยังเป็นความผิด ทั้งนี้ ป.ป.ส. ได้ร่วมกับ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข หมู่บ้าน และชุมชน สรรวจพื้นที่ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพืชกระท่อมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ที่สามารถครอบครองและเสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดยเตรียมประกาศ 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 10 อำเภอ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องศึกษาแบบการควบคุมพืชกระท่อมผ่านกลไกการควบคุมในชุมชน เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์ และศึกษาการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางการควบคุม คาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ อย.จะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คาดว่าทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จประมาณเดือน ส.ค.นี้

รางวัล Best Bioprocessing Excellence in South East Asia

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ (สยามรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, ไทยโพสต์)

-นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2563 องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัล “Best Bioprocessing Excellence in South East Asia” จากงานสัมมนาด้านชีววัตถุ เรื่อง Biologics Manufacturing Asia and Biologistics World Asia 2020 ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย IMAPAC ประเทศสิงคโปร์ โดยปีนี้เป็นารมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งพิจารณาจากการที่องค์กรที่มีการดำเนินการ

ประเด็นข่าว

วิจัย พัฒนา และผลิตชีววัตถุ/วัคซีนอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และอีกส่วนหนึ่งจากการไหลทะลักจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่เคยเข้าร่วมสัมมนา

โรคชิคุนกุนยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thebangkokinsight)

-กรมควบคุมโรค เตือนโรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้วัดข้อยุ่งลาย ระบาดมากขึ้นจากฝนตก โดยปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 3,258 ราย จาก 56 จังหวัด ไม่มีผู้เสียชีวิต ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ใน จ.บุรีรัมย์ และ จ.ลำปาง และสถานพยาบาลที่แม่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังโรคไข้วัดข้อยุ่งลาย โดยคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไข้ ปวดข้อ มีผื่น หรือมีอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่เกล็ดเลือดอยู่ในระดับปกติ หากพบผู้ป่วยมีอาการสงสัยให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ประชาชนให้ช่วยกันร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุ่งลายและป้องกันไม่ให้ถูกกัด

งานหมอยาทำสุขสยาม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ข่าวสด คอลัมน์ แวะชมแวะใช้, มติชน คอลัมน์ ปราบฏกการณ์ข่าว

-นางลักขณา นะวีโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม เผยว่า เมืองสุขสยาม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดงาน "หมอยา ทำสุขสยาม" เพื่อสืบสานต่อยอดมรดกภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เข้าถึงตลาดทั้งในระดับประเทศและสากล โดยรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากทั่วประเทศ กิจกรรมเสริมองค์ความรู้ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย และสาธิตการทำสมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, สยามรัฐ, nationtv

-ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ เตือนโรคไข้เลือดออกระบาด ปัจจุบันมีผู้ป่วย 439 ราย เสียชีวิต 1 ราย หากมีอาการไข้สูงฉับพลัน ใช้นานเกิน 2 วัน ให้รีบพบแพทย์ อย่าซื้อยารับประทานเอง

เตือนอันตรายเห็ดพิษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว

-นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดไม่ทราบชนิดเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการคลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียน ถ่ายเหลว แน่นหน้าอก และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทั้งนี้ พบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ 561 ราย เสียชีวิต 5 ราย เตือนผู้นิยมการรับประทานเห็ดป่าระมัดระวังเห็ดพิษอาจทำให้เกิดตับวายและเสียชีวิตได้

ร้องเรียนคลินิกผ่าฟันคุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, คมชัดลึก

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เตือนภัย กรณีไปผ่าฟันคุดที่คลินิกแห่งหนึ่งใน จ.สกลนคร โดยไม่มีการเอกซเรย์ฟันและไม่ได้เย็บแผล โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,335 บาท ซึ่งเกินจากที่ตกลงกันไว้ เมื่อกลับมาบ้านตอนเช้ายังมีเลือดไหลออกมาจากแผล จึงไปรักษาที่คลินิกแห่งใหม่ เอกซเรย์พบว่ายังมีฟันคุดเหลืออยู่ ทันตแพทย์จึงผ่าตัดซ้ำและเย็บแผลให้ เสียค่ารักษาเพียง 1,000 บาท จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกแห่งแรก รวมถึงตรวจสอบผู้ให้บริการ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

